

Thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Trung Quốc

**Nhận lời mời của Chính phủ nước CHND Trung Hoa, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới TP Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, dự Hội chợ Triển lãm ASEAN - Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị cấp cao Đầu tư - Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 10, diễn ra trong hai ngày 2 và 3-9.**

Chuyến công tác của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; duy trì và phát triển quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Hội chợ CAEXPO ra đời từ năm 2004, theo đề xuất của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, diễn ra định kỳ hằng năm tại TP Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, với tôn chỉ "thúc đẩy xây dựng Khu vực tự do thương mại ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), cùng chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển". Qua chín kỳ hoạt động, CAEXPO đã trở thành cơ chế quan trọng, thúc đẩy giao lưu hữu nghị, xúc tiến thương mại và hợp tác đa lĩnh vực giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Đứng trong nhóm mười hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc, CAEXPO trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ của các doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN, mà với nhiều đối tác ngoài khu vực. Hiện, tổng giá trị giao dịch thương mại của CAEXPO đạt hơn 10 nghìn tỷ USD, tổng giá trị hợp đồng hợp tác đầu tư quốc tế đạt hơn 50 tỷ USD.

Với chủ đề "Phát triển hợp tác khu vực - cơ hội mới, động lực mới, giai đoạn mới", CAEXPO 2013 diễn ra đúng dịp kỷ niệm mười năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc. Tại CAEXPO lần này, Đoàn Việt Nam tham gia triển lãm với 200 gian hàng đến từ 110 doanh nghiệp trên diện tích 3.240 m<sup>2</sup>, đứng đầu trong số các nước ASEAN và quốc tế tham gia hội chợ. Các gian hàng của CAEXPO được chia theo năm chuyên đề, gồm thương mại hàng hóa, hợp tác đầu tư, khoa học - công nghệ, thương mại - dịch vụ và một khu vực riêng giới thiệu một thành phố tiêu biểu của quốc gia thành viên tham gia hội chợ nhằm tạo cơ hội thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các thành phố của các nước trong khu vực.

Hội nghị cấp cao Đầu tư - Thương mại ASEAN-Trung Quốc là diễn đàn đối thoại cấp cao quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc, được tổ chức định kỳ hằng năm, bắt đầu từ năm 2004, nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, thúc đẩy việc hình thành ACFTA, làm sâu sắc hợp tác kinh tế thương mại trong khu vực.

Hai sự kiện nêu trên diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn chậm chạp, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp, còn nhiều nhân tố không ổn định. Hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong 22 năm quan hệ đối thoại, nhất là sau mười năm thiết lập đối tác chiến lược, duy trì đà phát triển năng động và liên tục. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên không ngừng được mở rộng và đạt những thành tựu to lớn, trở thành điểm sáng. Kim ngạch thương mại hai chiều ASEAN-Trung Quốc tăng 50 lần trong 20 năm qua và tám lần trong một thập kỷ gần đây, đạt mức 400 tỷ USD năm 2012, tạo đà để hai bên nâng mức trao đổi kim ngạch thương mại lên 500 tỷ USD vào năm 2015.

Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc những năm qua có những bước phát triển rất quan trọng, trong đó lĩnh vực kinh tế, thương mại bứt phá mạnh mẽ, góp phần quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất theo khuôn khổ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc là bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt 41,18 tỷ USD, tăng 15,35% so năm 2011. Hai bên có nhiều tiềm năng để nâng mức trao đổi thương mại song phương trong thời gian tới.

Ngay từ khi CAEXPO và Hội nghị cấp cao Đầu tư - Thương mại ASEAN - Trung Quốc được tổ chức, Việt Nam luôn nhiệt tình hưởng ứng và là một thành viên tích cực. Trong tất cả các kỳ hội chợ và hội nghị, Việt Nam đều cử đoàn cấp Phó Thủ tướng trở lên tham dự, với số gian hàng đứng đầu các nước ASEAN. Phía Trung Quốc đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam, coi đó là động lực cổ vũ các nước ASEAN tích cực tham gia các sự kiện này. Trong lần thứ ba tham gia sự kiện này trên cương vị người đứng đầu Chính phủ nước ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà và lãnh đạo tỉnh Quảng Tây nhằm tiếp tục củng cố quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc và với tỉnh Quảng Tây.

Chúc chuyên công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Quảng Tây thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc tiếp tục phát triển và đưa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực, phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước, vì hạnh phúc, phồn vinh của hai dân tộc và của các dân tộc ở châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

NHÂN DÂN (1/9/2013)